

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวในกรอบ หลังตลาดขาดปัจจัยขึ้นนำชัดเจน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบ ขณะที่ตลาดยังคงขาดปัจจัยใหม่ที่มีน้ำหนักเข้ามาชี้นำทิศทางที่ชัดเจน

*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี เมื่อเทียบกับตะกร้าเงิน ในการซื้อขายช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย ส่งผลให้ยูโรร่วงและระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี หลังรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) พบว่า การผ่อนคลายมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม จะไม่เกิดขึ้นในขณะนี้

*รายงาน ระบุว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะต้องแยลงอีก ถึงจะทำให้เฟดหันมาใช้กระบวนการพิมพ์ธนบัตร และมีเจ้าหน้าที่ 2-3 คนที่คิดว่า มาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม เป็นสิ่งที่เหมาะสม แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มั่นใจ

*สเปนได้ประกาศมาตรการรัดเข็มขัดใหม่ เพื่อลดยอดขาดดุลภาคสาธารณะลง 6.5 หมื่นล้านยูโร ภายในปี 57 ขณะที่นายกรัฐมนตรีสเปน ยอมทำตามแรงกดดันของสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือรูปแบบ

*การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ในสัปดาห์ก่อน ทำให้ยูโรร่วงลงเช่นกัน ซึ่งเพิ่มโอกาสที่ยูโรอาจกลายเป็นสกุลเงินทางเลือก ที่ถูกใช้ในการซื้อสินทรัพย์ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

*นักลงทุนกำลังรอดูผลการประชุมนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ในวันที่ โดยตลาดคาดว่า บีโอเจจะชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงิน แม้ธนาคารกลางของยุโรป, อังกฤษ และจีน ลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์ก่อน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.724 บาท

*09.12 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.73/78 จาก 31.70/74 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.71/78 จาก 31.71/74 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 79.60/63 จาก 79.64 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2228/30 จาก 1.2243 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทวันนี้คงเป็นการแกว่งอยู่ใน range มากกว่า direction ชัดๆ ยังไม่มีข่าวที่มีเข้ามาเมื่อคืน เป็นเรื่องรายงานของเฟด ที่อาจจะกระทบต่อความต้องการเสียบ้าง แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมาก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขาคาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 31.70-31.80 โดยตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนเข้ามาชี้นำทิศทาง ส่วนการเผยแพร่รายงานการประชุมของเฟด ที่ระบุว่า ยังจะไม่มีการผ่อนคลายมาตรการการเงินเพิ่มเติมในช่วงนี้นั้น เป็นปัจจัยลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง แต่ก็เป็นเรื่องตลาดคาดการณ์ไว้แล้ว จึงไม่ได้กระทบตลาดมากนัก

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้